

# ด่วนที่สุด

ที่ พร ๐๐๒๓.๓/ว ๒๑๔



ศาลากลางจังหวัดแพร่  
ถนนไชยบูรณ์ พร ๕๔๐๐๐

๑๗/มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด  
เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ และนายกเทศมนตรีเมืองแพร่  
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๙๘  
ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยจังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วนเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมรับชมการบรรยาย หัวข้อ “กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live (www.facebook.com/onesqa) โดยลงทะเบียนตอบรับที่ลิงก์ <https://bit.ly/3eAmt3f> รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดทราบและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ สำหรับอำเภอขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายต่อพงษ์ หับหิมโต)

ท้องถิ่นจังหวัดแพร่ ปฏิบัติราชการแทน  
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด  
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  
โทร. ๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๓๐๕  
ผู้ประสานงาน คุณเรียนนภา โกสิน

# ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๔/ว ๙๘



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

ที่ มท ๐๖๐๔/ว ๓๑ ลงวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้รับแจ้งจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ว่าได้กำหนดจัด “โครงการส่งเสริมสถานศึกษาและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์จำเป็นและเร่งด่วน เนื่องจากผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕” ให้กับบุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัด (โรงเรียนที่จัดการศึกษาระดับปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ที่จะเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก โดยเชิญชวนบุคลากรทางการศึกษาดังกล่าวเข้าร่วมรับชมการบรรยาย หัวข้อ “กรอบแนวทาง รูปแบบ และวิธีการประกันคุณภาพภายนอกภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๓๐ น. ผ่านสื่อออนไลน์ Facebook Live (www.facebook.com/onesqa) โดยลงทะเบียนตอบรับที่ลิงก์ <https://bit.ly/3eAmt3f> รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้ว เพื่อให้บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดได้รับความรู้และเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอก ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาระดับปฐมวัยในสังกัดทราบและเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิท เติร์ปัททิกุล)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาปฐมวัยและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โทร. ๐ ๒๒๕๑.๙๐๒๑-๓ ตย. ๕๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dta.go.th